



ประกาศกรมการศาสนา

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมการศาสนา ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ข้อ ๑.๑.๑ กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับบรรจุ) ที่มีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว ให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก นั้น

บัดนี้ นางสาวนพภัฏ ปาณิกบุตร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๗ สังกัดกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติราชการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงาน จำนวน ๑ เรื่อง คือ การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และแนวคิดเพื่อพัฒนางานเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์ ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ของบุคลากรกรมการศาสนา ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้ส่งผลงานภายใน ๖๐ วัน นับจากรับทราบประกาศ

อนึ่ง หากผู้ใดมีความประสงค์จะทักท้วงในกรณีการจัดทำผลงาน สัดส่วนของผลงาน รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แสดงไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นเท็จ ให้ดำเนินการจัดคำทักท้วงเป็นหนังสือระบุเนื้อหา สารระ ข้อเท็จจริงและหากมีเอกสารหรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ระบุชัดเจนด้วย และยื่นหนังสือทักท้วงได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม โดยกำหนดระยะเวลาในการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ)
อธิบดีกรมการศาสนา

แบบแสดงการเสนอผลงาน

ชื่อ - นามสกุล นางสาวนพพัทธ์ ปาณิกบุตร (ผู้ได้รับการคัดเลือก)
 ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 สังกัด กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 ปฏิบัติงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ลำดับ	ชื่อผลงาน (วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ)	เค้าโครงเรื่อง	รายละเอียดขั้นตอน ในการดำเนินการ	กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน		การนำผลงาน ไปใช้ ประโยชน์อ้างอิง
				สัดส่วนและลักษณะ งานของผลงาน	รายชื่อผู้ร่วม จัดทำผลงาน	
๑	การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ๒. ระยะเวลาที่ดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๓ ๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินการ ๓.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.๒ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ๓.๓ หลักคุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย ๔ ประการ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”	๑. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานทุกภาคส่วน ๑.๑ ติดต่อประสานให้หมายวารของรองนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและสถานที่จัดประชุม ๑.๒ ดำเนินการขออนุมัติจัดประชุม ๑.๓ จัดทำระเบียบวาระการประชุม และเอกสารต่าง ๆ ๑.๔ จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๑.๕ ประสานงานและอำนวยความสะดวกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๙๐	นายชนะกิจ คชชี ร้อยละ ๑๐	เพื่อให้รับทราบแนวทางและกระบวนการในการขับเคลื่อน การขับเคลื่อน การขับเคลื่อน การขับเคลื่อน แผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติไปสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็น ระบบ	

ลำดับ	ชื่อผลงาน (วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ)	เค้าโครงเรื่อง	รายละเอียดขั้นตอน ในการดำเนินการ	กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน		การนำผลงาน ไปใช้ ประโยชน์อ้างอิง
				ชื่อและลักษณะ งานของผลงาน ในส่วนที่ตนปฏิบัติ	รายชื่อผู้ร่วม จัดทำผลงาน	
		<p>๓.๔ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม</p> <p>๓.๕ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมอย่างเป็นทางการในรูปแบบคณะกรรมการ</p> <p>๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๔.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วน</p> <p>๔.๒ การบูรณาการและสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อแปลงนโยบายลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ผ่านกลไกคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและระดับจังหวัด (คณะกรรมการระดับปฏิบัติการ)</p> <p>๔.๓ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๕. ผู้ร่วมดำเนินการ นายชนะกิจ คชสี</p> <p>๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ ร้อยละ ๙๐</p> <p>๖.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วน</p>	<p>เกี่ยวข้องกับการประชุมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๑.๖ ประสานงานกับกลุ่มประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อมวลชน เข้าร่วมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม</p> <p>๑.๗ ดำเนินการจัดประชุม</p> <p>๑.๘ จัดทำสรุปมติและสาระสำคัญจากการประชุมและรายงานการประชุม</p> <p>๒. การบูรณาการและสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อแปลงนโยบายลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ผ่านกลไกคณะกรรมการระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ (คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและระดับจังหวัด)</p> <p>๒.๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับนโยบาย เพื่อวางแผน/แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม</p>			

ลำดับ	ชื่อผลงาน (วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ)	เค้าโครงการเรื่อง	รายละเอียดขั้นตอน ในการดำเนินการ	กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน		การนำผลงาน ไปใช้
				ชื่อและลักษณะ งานของผลงาน ในส่วนที่ตนปฏิบัติ	รายชื่อผู้ร่วม จัดทำผลงาน	
		<p>๖.๑.๑ ติดต่อบริษัทพันธมิตรทางวิชาการของรอง นายกรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และสถานที่จัดประชุม</p> <p>๖.๑.๒ ดำเนินการขออนุมัติจัดประชุม</p> <p>๖.๑.๓ ร่วมจัดทำระเบียบวาระการประชุม</p> <p>๖.๑.๔ จัดทำหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖.๑.๕ ประสานงานและอำนวยความสะดวก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๖.๑.๖ ประสานงานกับกลุ่มประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชิญสื่อมวลชนจัดทำ ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม</p> <p>๖.๑.๗ ดำเนินการจัดประชุม</p> <p>๖.๑.๘ จัดทำสรุปมติและสาระสำคัญจากการ ประชุม และร่วมจัดทำรายงานการประชุม ๖.๒ การบูรณาการและสร้างความเข้าใจแก่ หน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อแปลงนโยบายไปสู่การ ปฏิบัติในพื้นที่ผ่านกลไกคณะกรรมการระดับ นโยบายและระดับปฏิบัติการ (คณะกรรมการส่งเสริม คุณธรรมระดับกระทรวงและระดับจังหวัด)</p>	<p>๕ ด้านประกอบด้วย ๑) ด้าน การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ๒) ด้านวิชาการ ๓) ด้านประชา สัมพันธ์ ๔) ด้านการกำกับ ติดตามกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม และ ๕) ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัด คุณธรรม</p> <p>๖.๒ แจ้งหน่วยงานเพื่อรับ ทราบและดำเนินการจัดทำ แผน/โครงการ/กิจกรรม ตาม นโยบายหรือแนวทางที่กำหนด</p> <p>๖.๓ ให้คำปรึกษาและ เสนอแนะแนวทางการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ ดำเนินงาน</p> <p>๖.๔ สนับสนุนวิทยากร ในการชี้แจงนโยบายการ ดำเนินงาน และถ่ายทอด องค์ความรู้ในการดำเนินงาน แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน</p>			

ลำดับ	ชื่อผลงาน (วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ)	เค้าโครงการเรื่อง	รายละเอียดขั้นตอน ในการดำเนินการ	กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน		การนำผลงาน ไปใช้ ประโยชน์อ้างอิง
				ชื่อผู้ร่วม จัดทำผลงาน	รายชื่อผู้ร่วม จัดทำผลงาน	
		<p>๖.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับนโยบาย เพื่อวางแผน/แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ๕ ด้านประกอบด้วย</p> <p>๑) ด้านการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ๒) ด้านวิชาการ</p> <p>๓) ด้านประชาสัมพันธ์ ๔) ด้านการกำกับติดตามกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และ ๕) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม</p> <p>๖.๒.๒ แต่งตั้งหน่วยงานเพื่อรับทราบและดำเนินการจัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายหรือแนวทางที่กำหนด</p> <p>๖.๒.๓ ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน</p> <p>๖.๒.๔ ร่วมจัดทำองค์ความรู้หลักการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ/หลักคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ คู่มือ วิทยุทัศน์ อินโฟกราฟฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ และบทความลงเว็บไซต์</p> <p>๖.๓ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๖.๓.๑ แต่งตั้งหน่วยงานเพื่อดำเนินงานทุกปีงบประมาณ</p> <p>๖.๓.๒ รวบรวมและสรุปผลการจัดกิจกรรมของคณะอนุกรรมการระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ และรวบรวมผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เสนอต่อคณะกรรมการฯ</p>	<p>๖.๒.๑ แต่งตั้งองค์ความรู้ หลักการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ/คุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ คู่มือ วิทยุทัศน์ อินโฟกราฟฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ และบทความลงเว็บไซต์</p> <p>๖.๓ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๖.๓.๑ แต่งตั้งหน่วยงานเพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานทุกสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>๖.๓.๒ รวบรวมและสรุปผลการจัดกิจกรรมของคณะอนุกรรมการระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ และรวบรวมผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เสนอต่อคณะกรรมการฯ</p>	รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน	การนำผลงานไปใช้ ประโยชน์อ้างอิง	

ลำดับ	ชื่อผลงาน (วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ)	เค้าโครงเรื่อง	รายละเอียดขั้นตอน ในการดำเนินการ	กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน		การนำผลงาน ไปใช้
				ส่วนและลักษณะ งานของผลงาน ในส่วนที่ตนปฏิบัติ	รายชื่อผู้ร่วม จัดทำผลงาน	
		<p>ปฏิบัติการ และผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ</p> <p>๖.๓.๓ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานผ่านทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ วิทยุทัศน์ เฟสบุ๊ค และสื่อสิ่งพิมพ์</p> <p>๖.๓.๔ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางของการประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๗. ผลสำเร็จของงาน</p> <p>๗.๑ เชิงปริมาณ</p> <p>หน่วยงานทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม และดำเนินการอื่น ๆ เป็นไปตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ผ่านกลไกการกำกับติดตามของคณะกรรมการระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ</p> <p>๗.๒ เชิงคุณภาพ</p> <p>บุคลากรในหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป เกิดความเข้าใจในหลักการและแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและนำไปปฏิบัติ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันบ่งชี้ถึงคุณธรรมมากขึ้น</p>	<p>๓.๓ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานผ่านทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ วิทยุทัศน์ เฟสบุ๊ค และสื่อสิ่งพิมพ์</p> <p>๓.๔ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางของการประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน</p>			

ลำดับ	ชื่อผลงาน (วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ)	เค้าโครงเรื่อง	รายละเอียดขั้นตอน ในการดำเนินงาน	กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน สัดส่วนและลักษณะ ในส่วนที่ตนปฏิบัติ	การนำผลงาน ไปใช้ ประโยชน์อ้างอิง
		<p>๘. การนำไปใช้ประโยชน์</p> <p>๘.๑ เป็นแนวทางในการนำนโยบายการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ</p> <p>๘.๒ สามารถนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป</p> <p>๙. ความยั่งยืนในการดำเนินการ/ปัญหาอุปสรรค</p> <p>๙.๑ หน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานที่ชัดเจน ทำให้การประสานงานเรื่องข้อมูลตลอดจนการดำเนินงานต่าง ๆ ไม่ต่อเนื่อง</p> <p>๙.๒ นโยบายบางเรื่องที่มีความเร่งด่วนและไม่ชัดเจน ส่งผลให้การประสานงานกับหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติมีเวลากระชั้นชิด ทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๑๐. ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑๐.๑ ควรจัดประชุมอบรมและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและการรายงานผลแบบบูรณาการให้ทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>			

ลำดับ	ชื่อผลงาน (วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ)	เค้าโครงเรื่อง	รายละเอียดขั้นตอน ในการดำเนินการ	กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน		การนำผลงาน ไปใช้
				กรณีสถานและลักษณะ งานของผลงาน	รายชื่อผู้ร่วม จัดทำผลงาน	
		๑๐.๒ ควรมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร การเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูล การประสานงาน สร้างความเข้าใจ และการอำนวยความสะดวก แก่หน่วยงานที่นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ รวดเร็วในการดำเนินงาน				

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในเอกสารประกอบการคัดเลือกนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....นาง นพ.....(ผู้ได้รับการคัดเลือก)

(นางสาวมนพพัทธ์ ปาณิกบุตร)

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัดส่วนผลงานหรือลักษณะงานในการดำเนินการของนางสาวมนพพัทธ์ ปาณิกบุตร ที่ได้เสนอไว้ข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....นาง นพ.....(ผู้ร่วมจัดทำผลงาน)

(นายชนะกิจ คชซี)

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แบบแสดงแนวคิดเพื่อพัฒนางาน

ชื่อ - นามสกุล นางสาวนพพัทธ์ ปาณิกบุตร (ผู้ได้รับการคัดเลือก) สังกัด กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ปฏิบัติงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ลำดับ	ชื่อผลงาน (วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ)	เค้าโครงเรื่อง	รายละเอียดขั้นตอน ในการดำเนินงาน	กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน		การนำผลงาน ไปใช้ ประโยชน์อ้างอิง
				สัดส่วนและลักษณะ ของผลงาน	รายชื่อผู้ร่วม จัดทำผลงาน	
๑	การพัฒนาคุณธรรม ที่พึงประสงค์ ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ของบุคลากรกรมการ ศาสนาในฐานะ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ สนับสนุนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ	๑. หลักการและเหตุผล คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็น อีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันและส่งเสริม ให้บุคลากรของหน่วยงานทุกภาคส่วนและ ประชาชนทั่วไปมีจิตสำนึกที่ดีและมีคุณธรรม โดยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เป็นกรอบ และทิศทางในการดำเนินงาน โดยคณะ กรรมการฯ ได้กำหนดลักษณะ “คุณธรรมที่พึง ประสงค์ ๔ ประการ: พอเพียง วินัย สุจริต จิต อาสา” ให้เป็นคุณธรรมเป้าหมายเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมและกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึง ความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ส่งเสริมคุณธรรม	๑. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงาน ๒. ศึกษาวิเคราะห์กรอบการ ส่งเสริมคุณธรรมที่พึงประสงค์ ของคนไทย ภายใต้นโยบายของ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ และแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่ง กำหนดไว้ ๔ ด้าน ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต และ จิตอาสา และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดทำกรอบแผนระยะเวลา การดำเนินงานและหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณธรรม ของบุคลากร	-	๑๐๐%	สามารถนำไปใช้ เป็น แนวทางในการพัฒนา คุณธรรมที่พึงประสงค์ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” รวมทั้งแก้ไข ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงาน และเป็น ประโยชน์สำหรับกลุ่ม งานรับผิดชอบพัฒนา ศักยภาพบุคลากรใน การจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมที่ เหมาะสมกับควม ต้องการของบุคลากร

ลำดับ	ชื่อผลงาน (วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ)	เค้าโครงเรื่อง	รายละเอียดขั้นตอน ในการดำเนินการ	กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน สัดส่วนและลักษณะ งานของผลงาน ในส่วนที่ตนปฏิบัติ	การนำผลงาน ไปใช้ ประโยชน์อ้างอิง
		<p>๒. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ</p> <p>จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว กรมการศาสนา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและหน้าที่ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สนับสนุนส่งเสริมคุณธรรมในการกำหนดนโยบายหรือคณะกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนประสานงานเสริมสร้างความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม และนำเสนอแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณธรรมในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมแก่บุคลากร และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม ๔ ด้าน ตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลตามภารกิจของกรมฯ และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมแก่หน่วยงานอื่น ๆ</p>	<p>๔. จัดทำเครื่องมือเพื่อใช้สำหรับการเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล</p> <p>๕. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะและนำมาสังเคราะห์ถอดบทเรียน</p> <p>๖. จัดกิจกรรมตามแนวทางที่เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๗. ประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด</p> <p>๘. สรุปผลโครงการฯ</p>		

ลำดับ	ชื่อผลงาน (วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ)	เค้าโครงเรื่อง	รายละเอียดขั้นตอน ในการดำเนินการ	กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน สัดส่วนและลักษณะ งานของผลงาน ในส่วนที่ตนปฏิบัติ	การนำผลงาน ไปใช้ ประโยชน์อ้างอิง
		<p>๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>๓.๑ ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่เป็น ข้อจำกัดในการพัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์ ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”</p> <p>๓.๒ สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการ ขององค์กร และเป็นแนวทางในการกำหนด นโยบายที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณธรรม ที่พึงประสงค์ฯ</p> <p>๓.๓ บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของ คุณธรรมที่พึงประสงค์ฯ และนำไปปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในเอกสารประกอบการคัดเลือกนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..... *สมใจ* (ผู้ได้รับการคัดเลือก)

(นางสาวสมนพัทธ์ ปาณิกบุตร)

วันที่ *๒๗* พฤศจิกายน ๒๕๖๓